

สหรัฐฯ ลงนามคำสั่งลดขั้นตอนการส่งออก-นำเข้าสินค้า

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ได้ลงนามในคำสั่งเพื่อลดขั้นตอนกระบวนการส่งออก-นำเข้าสินค้าของสหรัฐฯ ภาคธุรกิจจะสามารถส่งผ่านข้อมูลที่ภาครัฐกำหนดสำหรับการส่งออก-นำเข้าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ International Trade Data System (ITDS) ซึ่งเป็นการบันทึกข้อมูลเพียงครั้งเดียวหรือ Single-window ปัจจุบันผู้ประกอบการต้องจัดส่งข้อมูลเป็นเอกสารให้กับหน่วยงานราชการหลายแห่งและใช้เวลาหลายวัน ซึ่งระบบใหม่ดังกล่าวจะลดระยะเวลาลงเหลือเพียงไม่กี่นาที

แหล่งข่าวจากทำเนียบขาวกล่าวว่า คำสั่งนี้มีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางที่ต้องพึ่งพาการค้าระหว่างประเทศ เมื่อมีการดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบแล้ว ระบบ ITDS นี้จะสามารถย่นระยะเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายต่อภาคธุรกิจได้อย่างมหาศาล สำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าข้ามพรมแดนปีละกว่า ๕๐ ล้านตู้คอนเทนเนอร์ มูลค่ากว่า ๓.๘ ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ ๑๒๕ ล้านล้านบาท

ถึงแม้ระบบนี้จะใช้เวลาในการพัฒนาค่อนข้างยาวนาน คำสั่งได้กำหนดให้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการถ่ายโอนข้อมูลจากแผ่นกระดาษให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้ Border Interagency Executive Council (BIEC) ซึ่งเพิ่งมีการขยายหน่วยงานจะรับผิดชอบพัฒนาการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ หน่วยงาน BIEC จะต้องดำเนินการลดขั้นตอนที่ยุงยากของภาครัฐและลดความไม่มีประสิทธิภาพของห่วงโซ่การผลิต ในขณะที่เดียวกันจะต้องจัดการความเสี่ยงอันเกิดจากสินค้าที่ไหลผ่านเข้า-ออกสหรัฐฯ ด้วย

คำสั่งนี้เป็นไปตามคำมั่นที่ประธานาธิบดีโอบามาได้ให้ไว้ในวันแถลงสถานการณ์ของประเทศ (State of the Union) ว่า ปี ๒๕๕๗ จะเป็นปีแห่งการปฏิรูปการ โดยใช้เพียงปากกาและโทรศัพท์ในการขยายโอกาสของชนชั้นกลางของสหรัฐฯ ประธานาธิบดีโอบามาได้ลงนามในคำสั่งดังกล่าวในขณะที่อยู่บนเครื่องบิน Air Force One เพื่อเดินทางไปยังประเทศเม็กซิโก

ที่มา : <http://www.agri-pulse.com/Obama-order-aimed-at-streamlining-export-import-process-๐๒๑๙๒๐๑๔.asp>

หมายเหตุ : ๑ ดอลลาร์สหรัฐฯ เท่ากับ ๓๓ บาท

ฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
มีนาคม ๒๕๕๗